

สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

สมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองชั้น ๒

รายชื่อผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิชัย มารมย์	ประธานสภาฯ	วุฒิชัย มารมย์	
๒	นายประทาย ชุมแวงวาปี	รองประธานสภาฯ	ประทาย ชุมแวงวาปี	
๓	นายคำอ่ำ แก้วพิลา	เลขาธิการสภาฯ	คำอ่ำ แก้วพิลา	
๔	นายเกียง ช่างชัย	ส.อบต.ม.๑๓	เกียง ช่างชัย	
๕	นางวีระ ทุมรักษ์	ส.อบต.ม.๑๒	วีระ ทุมรักษ์	
๖	นายหนูแดง ลุนพุด	ส.อบต.ม.๑๔	หนูแดง ลุนพุด	
๗	นายเสถียร ชมศรีแก้ว	ส.อบต.ม.๑๕	เสถียร ชมศรีแก้ว	
๘	นายศฤงคาร ทัพเจริญ	ส.อบต.ม.๑๑	ศฤงคาร ทัพเจริญ	
๙	นางหนูเล็ก ชัยสงค์	ส.อบต.ม.๑๐	หนูเล็ก ชัยสงค์	
๑๐	นายลบ คำเกษร	ส.อบต.ม.๘	ลบ คำเกษร	
๑๑	นายสุพัฒน์ จินารักษ์	ส.อบต.ม.๖	สุพัฒน์ จินารักษ์	
๑๒	นายทองคำ ศรีกุลวงศ์	ส.อบต.ม.๔	วีระ ทุมรักษ์	
๑๓	นายทองอัน โครตชุม	ส.อบต.ม.๒	ทองอัน โครตชุม	
๑๔	นายสมหวัง อ้วนทา	ส.อบต.ม.๑	สมหวัง อ้วนทา	
๑๕	นายทรงยศ มุขอาษา	ส.อบต.ม.๓	ทรงยศ มุขอาษา	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสมคิด	
๒	นายประยูร เมืองนก	ผช.ฝ่ายปกครอง ม.๙	ประยูร เมืองนก	
๓	นายอาคมสัน กันสีชา	ผอ.กองการศึกษา	อาคมสัน กันสีชา	
๔	นายสุรัตน์ ทยาธรรม	รองปลัด	สุรัตน์ ทยาธรรม	
๕	นางอาริสา เสาโกศล	หัวหน้าสำนักปลัด	อาริสา เสาโกศล	
๖	นายถาวร วิชัยวงศ์	นายก อบต.	ถาวร วิชัยวงศ์	
๗	นายสุกรี แสงค้อม	รองนายก อบต.	สุกรี แสงค้อม	
๘	นางวรรณนิภา เย็นรักษา	รองนายก อบต.	วรรณนิภา เย็นรักษา	
๙	น.ส.พัชรินทร์ สาปิตตา	เลขานุการ นายก	พัชรินทร์ สาปิตตา	
๑๐	นางนงค์นุช ลังกาพันธ์	นักวิเคราะห์ฯ	นงค์นุช ลังกาพันธ์	
๑๑	นายประสิทธิ์ คำมณีจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน๗	ประสิทธิ์ คำมณีจันทร์	
๑๒	นายพิชิต เวียงอินทร์	นายช่างโยธา	พิชิต เวียงอินทร์	
๑๓	น.ส.ณัฐภาดา อาสาสะนา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	ณัฐภาดา อาสาสะนา	
๑๔	นายรัตน์	ผอ.จากทางหลวงชนบท	นายรัตน์	
๑๕	นายอดิศร	นายช่างโยธา	นายอดิศร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นายวุฒิชัย มารมย์ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมในที่ประชุม ประธานสภาจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเรามีการประชุมวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เรื่องสำคัญสำคัญก็คือเรื่องเพิ่มเติมแผนปรับปรุง ในช่วงเวลาไม่ทันก็เลยได้ขอขยายเวลาจากท่านนายอำเภอเพิ่มอีก ๑๕ วันในอำเภอได้อนุมัติมาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไปก็เลยได้มาประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบวันที่ ๒-๔ ที่ผ่านมาระดับเราได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นที่โรงเรียนบ้านภูพระ โนนผักหวานซึ่งการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่รุนแรงอย่างที่เราคาดไว้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านรวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมถึงฝ่ายปกครองขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเรียนท่านสมาชิกว่าฝ่ายเลขานุการได้ทำเรื่องที่เราได้เคยเห็นชอบเรื่องบันทึกข้อตกลงโครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart farming เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้แนบมาเนื่องจากท่านเลขานุการส่งรายงานการประชุมช้าและไม่สบายหลายวันมีท่านใดติดขัดหากจะใช้ตัวนี้ ถ้าไม่นั้นก็ให้รับรองตัวนี้ไปก่อน (นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต. ยกมือ) เชิญครับ

นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองก่อนที่จะ

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ กระผมนายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขออภิปรายข้อเท็จจริงและระเบียบข้อกฎหมายดังนี้สืบเนื่องในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายกอบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้เสนอญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภา เรื่องขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart farming กับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ในญัตติดังกล่าวนายกในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นในคำนิยามของข้อ ๔ แห่งระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันมีหน้าที่ในการกล่าวเสนอญัตติให้ประธานสภา และให้ที่ประชุมสภาทราบเพื่อขอให้สมาชิกสภาได้ดำเนินการพิจารณาและลงมติในระเบียบวาระครั้งนั้น แต่เพียงผู้เดียวและในการประชุมสภาในครั้งนั้นนายกได้ทำหน้าที่และอยู่ในที่ประชุมสภาแห่งนั้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รองนายกได้เป็นผู้เสนอญัตติและการกล่าวเสนอญัตติดังกล่าวรองนายกจะกระทำการมิได้ถ้าไม่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีบทบัญญัติของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันที่บัญญัติว่าให้รองนายกสามารถกล่าวถึงญัตติได้ แม้กระทั่งนายกอยู่ในที่ประชุมสภาแห่งนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๖ วรรค ๑ และวรรค ๒ บัญญัติว่าข้อ ๕๖ วรรค ๑. ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถือวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้วถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนญัตติ ๒. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรค ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนได้ตั้งนั้นการที่มีบทบัญญัติของระเบียบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ประธานสภาในฐานะที่จะต้องควบคุมดูแลบังคับให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่การประชุมในครั้งนั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้นายกได้ดำเนินการทั้งๆที่รู้ว่านายกอยู่ในที่ประชุมก็ยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด แต่อย่างไรจึงเป็นการเสนอญัตติที่ไม่ถูกต้องและเป็นการก้าวล่วงอำนาจของนายกในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายผลของกระบวนการขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและขัดกฎหมายที่ได้เรียนให้ประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้ว ขอให้ประธานสภาและสมาชิกสภา ได้พิจารณาถึงผลที่จะตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งผมก็ขอสงวนสิทธิ์ เพราะการที่จะให้รองนายกเรขานายกและที่ปรึกษานายกกระทำการแทนไม่ว่าจะเป็นการเสนอญัตติการอภิปราย รวมถึงการแถลงแทนนายกองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะต้องได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ นายกในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นดังนั้นผมจึงขออธิบายถึงข้อกำหนดกระบวนการขั้นตอนอำนาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะอยู่เหนือระเบียบกฎหมายไม่ได้และขอให้ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงผลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าวว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร หากประธานสภาและสมาชิกสภาไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว ผมเกรงว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน กระผมจึงขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนี้และฝากท่านเลขาธิการรวมถึงคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมสภาเพื่อบันทึกปรากฏไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ

นายวุฒิชัย มารมย์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฟังแล้วเข้าใจไหมครับท่านสมาชิก ก็ประมาณว่าท่านนายกเป็นผู้เสนอญัตติเรื่อง Smart farming แต่ท่านนายกไม่ได้มอบหมายให้ท่านรองเป็นคนกล่าววันนั้นผมได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้ผมจะให้คนที่เข้าใจในบทบาทของเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเป็นคนอภิปรายนะครับ เป็นอำนาจของประธานสภาอยู่แล้วผมไม่ได้มอบเรื่องนี้ให้กับกองช่างเป็นคนอภิปรายผมไม่ได้มอบเรื่องนี้ให้สมาชิกเป็นคนอธิบาย ท่านนายกกำลังประมาณว่าท่านนายกไม่ได้พูด เรื่องนี้คือในสภานี้อำนาจที่จะมอบให้ใครเป็นคนอภิปรายหรือชี้แจงเป็นอำนาจของประธานสภาครับ หรือถ้าไม่มีผู้อื่นอธิบายได้ก็ต้องหาผู้อธิบายได้ให้สภาเข้าใจถ้าท่านสมาชิกพิจารณาแล้วว่าการรับรองนี้ไม่มีการรับรองก็ไม่ใช่ใครรับไม่รับรองครั้งนี้รับรองคราวหน้าก็ได้และถ้าไม่มีการรับรองคราวนี้กระบวนการที่จะพิจารณาวาระ ๓ วาระ ๔ กระทำการได้ไหมครับรับรองปลัดหรือลี้มนี่ยกเล็กแค่นี้

นายสุรัตน์ ทยาธรรม ก็แล้วแต่สมาชิกครับ

รองปลัด อบต. (นายศุภการ ทัพเจริญ ส.อบต.ม. ๑๑ ยกมือ)

นายวุฒิชัย มารมย์ เชิญครับ

ประธานสภาฯ

นายศุภการ ทัพเจริญ เรียนท่านประธานสภา คณะบริหารส่วนผมนายศุภการ ทัพเจริญ ส.อบต.ม. ๑๑ ก็คืออ้างถึงหนังสือแบบเสนอญัตติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นหนังสือเรื่องขอมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกการจัดทำโครงการ Smart farming กับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ลงชื่อนายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เสนอญัตติ ในวันนั้นผู้ที่อธิบายให้สภาเข้าใจเกี่ยวกับ Smart farming เป็นรองวรรณนิภาเป็นผู้อธิบาย แต่เนื่องจากในข้อระเบียบในการนำเสนอญัตติเป็นอำนาจของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล แต่ถ้าท่านนายกไม่อยู่ในที่ประชุม ท่านนายกสามารถมอบให้รองชี้แจงได้ส่วน ณ วันนั้นก็มีท่านนายกเข้ามาประชุมด้วยแต่เนื่องจากว่าวันนั้นผมไม่เข้าใจว่าวันนั้นท่านรองวรรณนิภาเข้ามาชี้แจงได้รับการอนุญาตจากนายกหรือเปล่าไม่ทราบด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราพิจารณาสภา ก็เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อพื้นที่ต่อประชาชน ฉะนั้นในส่วนที่สภาเห็นชอบในส่วนนี้มันได้ผ่านสภาไปแล้ว ในส่วนของกรรับรองรายงานการประชุมท่านนายกเห็นว่ามันไม่ถูกยังไม่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพิจารณาในระเบียบการยื่นญัตติมันก็มีระเบียบแต่สามารถที่จะคุยขึ้นอยู่กับท่านรองปลัดหรือนิติกรจะให้ความกระจ่างตรงนี้กับพวกเรา

นายวุฒิชัย มารมย์ ขอขอบคุณครับ ท่านหัวหน้าสำนักมีอะไรแนะนำไหม เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

นางอาริสา เสาโกศล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก เนื่องด้วยไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนแล้ว
หัวหน้าสำนักปลัด โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นปกติก็เป็นทางท่านนายกเป็นผู้เสนอมาตลอด
ในส่วนการอภิปรายเพิ่มเติมหรือการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทางท่านนายกเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

นายวุฒิชัย มารมย์ ครับก็ถ้าสมาชิกเห็นว่าการรับรองการประชุมครั้งนี้รับรองก็ถือว่ารับรองแต่ถ้าไม่รับรองการประชุมครั้งนี้ก็ดำเนินการต่อไปใหม่ได้ใช่ไหมครับท่านรองปลัดเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายสุรัตน์ ทยาธรรม การประชุมที่ผ่านมาแล้วก็ข้อเท็จจริงเป็นไปตามนี้ใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีการรับรองก็ยังคงอยู่เอกสารถูกต้องเป็นที่ประจักษ์เหตุผลที่ไม่รับรองคืออะไร ๑ ก็คือรายงานการประชุมผิดพลาดทุกอย่าง พิมพ์อย่างนี้พูดอย่างนี้ มติคัดเลือกมีมติอย่างหนึ่งพิมพ์อีกอย่างหนึ่งคนที่ออกเสียงอย่างหนึ่งไป พิมพ์ตัวเลขผิดอย่างนี้แหละครับค่อยไม่รับรองไม่มีการแก้ไขแบบนี้มันว่าถูกต้อง อีกอย่างนี้ตัวนี้ก็เสนอไปทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีผลกระทบตามมาหลายเรื่องครับ
(นายประทัย ชุมแวงวาปี รองประธานสภาฯ ยกมือ)

นายวุฒิชัย มารมย์ เชิญครับท่านรอง
ประธานสภาฯ

นายประทัย ชุมแวงวาปี รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกับผมนายประทัยชุมแวงวาปี
เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกับผมนายประทัยชุมแวงวาปี
จะไม่ได้ พูดคุยกันนอกสภาว่าจะทำหน้าที่ให้ท่านรองได้กล่าวอภิปรายให้ที่ในสภาประชุมทราบ เรื่องนี้ทุกอย่าง
ไปด้วยความเรียบร้อยแต่ตอนนี้ท่านนายกถาวรวิชัยวงศ์ในหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดในสภาท่านนายกก็มีซึ่ง
พวกท่านละเมิดสิทธิผมในฐานะผมก็นั่งตรงนี้ทำไมไม่เป็นคนรับหน้าที่ ให้ท่านรองถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เข้าของแนวทาง
ที่จะปฏิบัติต่อไปในที่ประชุมหรือโครงการในวันนั้นกระผมในฐานะผมเป็นผู้อาวุโสในที่ประชุมสภาเราผมอยาก
เรื่องนี้ไปให้กันได้ไหมอยากให้เราจับมือกันพัฒนาในตำบลเราให้เจริญรุ่งเรืองไม่ต้องการมีทะเลาะเบาะแว้งใน
หน้าที่การงานกระผมขอความร่วมมือจากพวกท่านนะครับและก็ขอภัยท่านนายกด้วยที่ผมขึ้นมาพูดอาจจะ
ไม่ถูกต้องบางส่วนถ้าพูดเรื่องกฎหมายระเบียบมันก็ถูกที่นายกพูดแต่เราอาจจะไม่ได้พูดคุยกันก่อนเข้า
ร่วมประชุมดังนั้นผมอยากให้ที่ประชุมสภาเราตำบลเราได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนแต่ละชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองผมก็
ไม่มีอะไรมาขอภัยครับถ้าหากผมพูดผิดไป ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ทุกภาคส่วนท่านนายกท่านรองทั้งสองท่าน
ท่านประธานสภาผมอยากให้การประชุมลุล่วงไปด้วยดีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเรื่องความเห็นแต่ละ
บุคคลผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของพวกท่านๆผมไม่มีอะไรมาขอพูดแค่นี้ขอบคุณครับ

นายวุฒิชัย มารมย์
ประธานสภาฯ

ทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผู้นำฝ่ายปกครอง
ด้วยความเคารพกับผมนายทรงยศ มุขอาษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหมู่ที่ ๓ ซึ่งผม
อยากจะเรียนถามถึงระเบียบการซึ่งท่านนายกได้ชี้แจงมาแล้ว แต่ในวันที่เราประชุมกันถ้ามติระเบียบทำไมท่าน
ไม่ทักท้วงวันนั้นเพื่อทำให้มันถูกต้อง ๑ ผมอยากถามในวันที่เราประชุมทำไมไม่ทักท้วงในการปฏิบัติหน้าที่

ทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม.๓ ผมไม่ยอมให้สภาเราติดขัดอยากไปด้วยกัน วันนั้นทำไมไม่ทักท้วงในการปฏิบัติหน้าที่ว่าด้วยมติระเบียบถ้า
เราจะเอาระเบียบมาเป็นที่ตั้งอย่างนี้สภาเราเดินยากต่างฝ่ายต่างเอาระเบียบมาหักล้างกันไม่ยอมให้ผ่านให้
ดำเนินไปแล้ว ในส่วนรายงานการประชุมผ่านมาถ้าเราจะไม่ให้ผ่านจริงๆผมว่ารายงานละเอียดกระเปียบวาระ
การประชุมบันทึกไม่ครบบันทึกถ้อยคำไม่ครบถ้าจะไม่รับรองผมว่าตรงนี้จะครับเป็นประเด็นที่จะไม่รับรอง
เนื่องจากวันนั้นเราประชุมกันหลายเรื่องซึ่งวันนั้นในรายงานการประชุมมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวในส่วนระเบียบของ
คณะกรรมการผมอยากให้ทางคณะกรรมการช่วยกันดูอาจจะผิดจริงตามที่ท่านนายกว่าแต่ในส่วนที่ท่านไม่ทัก ท่านอยู่
ในคณะกรรมการด้วยกันคุยกัน ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับท่านทรงยศ ไม่รับรองก็เดี๋ยวผม ให้เลขาเพิ่มในส่วนที่ขาดเข้าไปเนื่องจาก มีความจำเป็นต้องส่ง
อำเภอถ้าท่านนายกจะค้านเรื่อง ถ้าท่านนายกจะค้านเรื่องท่านรองเป็นผู้ชี้แจงนั่นผิด ท่านก็ต้องทราบเช่นกันว่า
การที่นำเอกสารใดๆ เข้ามาในที่ประชุมโดยไม่รับอนุญาตจากประธานสภาฯ ก็มีความผิดเช่นกันท่านอื่นมีไหมครับ

อาริสสา เสาศิล
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะค่ะ ท่านประธานสภาในส่วนของการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากว่าผู้เสนอ
ญัตติเป็นรองวอร์ดนิกา ในครั้งหน้าท่านควรจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอีกรอบ หรือขอความเห็นชอบจากท่าน
นายกถ้าท่านให้เปลี่ยนชื่อรองวอร์ดนิกา เป็นท่านนายกเรื่องนี้ก็อาจจะสามารถรับรองได้ และอีกอย่างนี้ถ้า
ท่านนายกยืนยันในส่วนของการระเบียบการประชุม ก็จะมีอำนาจในการกำกับดูแลสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วน

ตำบล โดยอำนาจนายอำเภอเกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของสภาตำบลในส่วนเรื่องที่ต้องหาหรือไปทาง นายอำเภอ ในการดำเนินการเพื่อให้อำนาจในการวินัยในการดำเนินงาน ของทางสภาของเรานะคะถ้าเราไม่ได้ รับรองครั้งนี้ เราก็สามารถขยับไปรับรองในครั้งหน้า ก็ได้ไม่มีปัญหาท่านประธานสภาสามารถดำเนินการ ในวาระ อื่นๆต่อไปได้เลยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ท่านสำนักครับ ผู้เสนอญัตติเป็นท่านนายกเสนอมานะครับ ไม่ใช่ท่านรองครับ ท่านรองเป็นแค่ผู้อภิปราย ให้ฟังเท่านั้นเองครับ ในรายงานการประชุม เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือรองอภิปราย ไม่ใช่ผู้เสนอญัตติครับ ผู้เสนอญัตติ เป็นผู้ที่แสดงว่าก่อนหน้านี้แล้วครับ ยังไม่มีข้อความให้ที่ว่าท่านรองเป็นผู้ เสนอญัตติเพื่อให้การประชุมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย นะครับอาศัยอำนาจประธานสภา ขออนุญาต ขอมติรับ รองเลยนะครับ ถ้าไม่รับรองผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปให้ชนะครับ ในส่วนที่ส่งอำเภอไปแล้วก็คงดำเนินการ ต่อไปส่วนท่านนายกมีข้อติดังอะไร ให้ทำหนังสือต่อนายอำเภอ นะครับ ถ้านายอำเภอวินิจฉัยว่าการประชุมในครั้ง นี้ไม่เห็นชอบตามกฎหมายก็ต้องทำหนังสือเสนอมาประชุมกันใหม่ มันอาจจะส่งผลกระทบต่อการบันทึกข้อตกลงเท่านั้น เองเพราะวันนั้นเรา มีแต่เรื่องบันทึกข้อตกลง Smart farming เท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนที่เสียหายต่อพี่น้อง ประชาชน (นายลบ คำเกษร ส.อบต.ม.๘ ยกมือ) เชิญครับ

ลบ คำเกษร
ส.อบต.ม.๘

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผม นายลบคำเกษร สมาชิกหมู่ ๘ ผมอยากนำเสนอให้ข้อคิดสักนิดนึง เพราะว่าสภาของเราก็มาครึ่งทางแล้วมันไม่ใช่ ว่าเพิ่งเริ่มต้น เราสามารถจะเดินไปด้วยกันอย่างสง่าผ่าเผยได้ไหม ไม่ใช่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องที่สมควร อนุญาตก็อนุญาตกันไป ผ่อนหนักเป็นเบาผมอยากให้เดินหน้าไปด้วยกันแบบดี ๆ นะครับ ถ้าสมมุติว่าท่านนายก เป็นผู้เสนอญัตติ นายกเป็นคนอนุญาตให้ท่านรองเป็นผู้อภิปราย ส่วนท่านประธานเป็นผู้นั่งบัลลังก์ในสภา ประธานก็คิดเห็นผู้เสนอญัตติ ก่อนว่าท่านนายกจะอย่างไร ถ้าถามนายกแล้วตอบไม่ได้ ก็ให้รองนายกฯหรือเลขา ตอบก็ได้ผมถือว่าไม่อยากให้เรามีเรื่องกันทะเลาะเบาะแว้งกันในสภาผมอยากให้เดินทางไปด้วยกันให้มันจบไป ด้วยดีเพราะว่าสภาเรามันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉพาะเราชาวบ้านเขาก็ดูเราเหมือนกัน ถ้าปล่อยปัญหาให้มันจบมันก็ จบไม่อยากให้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆผมเห็นใจทุกคนท่านที่ชาวบ้านเป็นผู้เลือกมา ถ้าเรื่องไหนมีปัญหา ก็อยากให้อยู่ดี แล้วเริ่มกันใหม่นับ ๑ ใหม่เหลืออีก ๒ ปีเองแค่นี้ครับขอบคุณครับ (นายสุกรี แสงค้อม รองนายก อบต.ยกมือ)

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับเชิญครับ

สุกรี แสงค้อม
รองนายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนตามหลักแล้วก็ ไม่น่ามีปัญหานายกท่วงศิษย์ของท่านท่านนั่นเองจึงแจ้งให้กับสภาได้รับทราบที่ท่านเป็นผู้ยื่นญัตติแล้ว ไม่ได้อภิปรายพอดีท่านประธานสภาก็เข้าใจว่ารองวันนิภาจะมีข้อมูลชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นสำหรับ มีปัญหานายกท่วงสิทธิ์ของท่านท่านนั่นเองจึงแจ้งให้กับสภาได้รับทราบที่ท่านเป็นผู้ยื่นญัตติแล้ววันนี้ผมก็ไม่อยาก ให้มาถกเถียงกันเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านนายกในฐานะผู้บริหารท่านจะเอาอย่างไรไม่ได้อภิปรายพอดีท่านประธาน สภาก็เข้าใจว่ารองวันนิภาจะมีข้อมูลชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นสำหรับวันนี้ผมอยากให้มันจบด้วยความ เคารพผมไม่ได้ใช้อำนาจกับท่านนะครับอันนี้ในฐานะเป็นรองท่านนะครับผู้อยากให้ท่านอภิปรายให้ที่ประชุมรับ ทราบว่าในการดำเนินการอาจจะผิดพลาดก็ขออนุญาตท่านด้วยความเคารพครับท่าน

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ เชิญครับท่านนายกครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.

เรียนประธานสภาอีกครั้งขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการประชุมสภาท่านประธานสภาที่ต้องดูแลควบคุมสภาอยู่นั้น เป็นประธานในส่วนท่านสุกี่ว่าจะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจในเมื่อการประชุมสภาทางเลขทางรองทางประธานสภา ก็รู้อยู่แล้วว่าระเบียบการประชุมสภาเป็นอย่างไรอย่างไรที่ผมว่าในข้อ ๕๖ นะครับรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้มอบหมายจาก จากนายกด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาไม่สามารถทำได้ก็ตามระเบียบครับที่นี้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นานไปจะไม่บอกว่า เอาอย่างนี้ดีไหมมันก็จะบานปลายเราคุยกันเรื่องระเบียบครับไม่ได้คุยเรื่องไปรษณีย์ประนอมเวลาคุยกันจริงๆ ตามตัวบทกฎหมายต้องเอาระเบียบเท่านั้นครับคุยด้วยวาจาไม่ได้แล้วครับไม่มีใครเชื่อไม่ว่าผมจะว่าท่านรองผิด หรือท่านประธานผิดนะครับในหนังสือเขาเขียนไว้อย่างนี้จริงๆให้ผมทำอะไรผมก็ต้องเอาตามหนังสือข้อ ๕.๒ ก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุดคือนายกด้วยหนังสือก็ไม่สามารถจะอภิปรายได้ท่านรองก็จะรู้อยู่แล้วท่านประธานก็รู้อยู่แล้วครับแต่ตรงนี้ผมก็ทวงสิทธิ์ของผมถ้าผมปล่อยไปจะเป็นอย่างไรครับสภาจะยังงั วุ่นวายไหม ซึ่งก็ต้องนำเรียนให้สมาชิกทั้งหมดครับทราบที่ผมต้องทวงสิทธิ์ของผมครับเพราะถ้าผมไม่เข้ามาวันนั้น ผมนั่งอยู่ข้างนอกก็ถือว่ายุติตกไปนะครับนายกไม่เข้าก็ยุติตกไปเพราะนายกเป็นคนยื่นญัตตินะครับถ้าจะปล่อย ใ้ไว้อย่างนี้ก็ถือว่านายกไม่ได้ใช้อำนาจนั้นในการบริหารจัดการทั้งก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกว่าบางท่านอาจจะไม่เข้า ตรงนี้แต่ต้องอ่านในข้อยุติข้อกฎในการ มีการประชุมด้วยครับว่ารองนายกว่ายังไงประธานว่ายังไงนะครับจากที่ผม นั้นเป็นนายกผมเล็กกว่าสถานะครับมีจิตที่จะทักท้วงทุกอย่างเหมือนกับพวกท่านถ้าจะอย่างที่ท่านรองว่าปล่อยให้ ไปได้ไหมผมไม่ได้อคติกับใครแต่พวกท่านทำผิดผมก็ต้องทวงสิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับนายกเพื่อที่จะให้การประชุมลุล่วงไปด้วยดีผมขอมาตติรรับรองก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านสมาชิก แต่ถ้าท่านนายกจะร้องสิทธิ์ก็ทำหนังสือถึงนายอำเภอและอ้างข้อนี้ไปด้วยเลยเดี๋ยวสภาก็จะชี้แจงได้ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ของมติเห็นชอบครับ

ที่ประชุม

มีมติ ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ ๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(นายทรงยศ मुखาษา ส.อบต.ม.๓ ยกมือ)

ทรงยศ मुखาษา
ส.อบต.ม.๔

ขอนำเรียนท่านประธานสภาในวาระมติเห็นชอบไม่เห็นชอบส่วนตัวผมที่ไม่เห็นชอบเพราะรายงานไม่ครบวาระ การประชุม

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ในส่วนของวาระไม่ครบผมจะทำเป็นหนังสือเป็นบันทึกแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ และจะเป็นที่ครบวาระส่วนรายนี้ จะเป็นเรื่องสมาร์ตฟาร์มมีแค่เรื่องเดียวและจะมีบันทึกรายงานการประชุมถ้าตัวนั้นจะครบวาระ ท่านจะได้รับในการประชุมครั้งหน้า มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมาตติรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอมติครับ

ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ	๒	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๑๒	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
	มีมติไม่เห็นชอบไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว		
วุฒิสัย มารมย์ ประธานสภา	ต่อไปเป็นวาระที่ ๓		
ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุม	กระทู้ถาม	ไม่มี	
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา		
วุฒิสัย มารมย์ ประธานสภา	๔.๑ สำเนาญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ เชิญท่านนายก		
ถาวร วิชัยวงศ์ นายก อบต.	เรื่องขอเสนอมติแทนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ปรับปรุงคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาชน ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น หลักการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องให้มีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ ๒๕๓๗ ด้วย ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเพื่อ พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายถาวร วิชัยวงศ์ ผู้เสนอญัตติ ส่วนรายละเอียดเชิญท่านรองปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ		
วุฒิสัย มารมย์ ประธานสภา	เชิญครบท่านรองปลัด		

นายสุรรัตน์ ทยาธรรม ขอเรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาสำหรับญัตตินี้ก็จะเป็นเรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
รองปลัด อบต. พ.ศ ๒๕๖๖ ถึงพ.ศ ๒๕๗๐ ก็คือฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกได้นำเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นฉบับ ๒๕๕๘ ได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มเติมแผน

นายสุรัตน์ ทยาธรรม เริ่มจากคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมยกร่างเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
รองปลัด อบต. ท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมยกร่างเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบ
(รายละเอียดเป็นตารางตามเอกสารประกอบการประชุม)

วุฒิชัย มารมย์ ขอบคุณท่านรองปลัดครับทั้งหมดเรามีโครงการทั้งหมดที่เข้ามาซึ่งเป็นแผนที่เราเตรียมไว้สำหรับปีนี้ถึงปี ๗๐
ประธานสภา แต่ละหมู่บ้านก็คงจะศึกษามาหมดแล้วใช้ใหม่ครับ สมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ขออนุญาตพักการประชุม ๒๐ นาทีขอบคุณครับ

ที่ประชุมพัก ๒๐ นาที

ทรงยศ มุขอาษา เรียนท่านประธานสภาคณะบริหารและสมาชิกทุกท่านครับ ซึ่งก่อนพักเบรคผมขอมือขอใช้สิทธิ์
ส.อบต.ม.๔ ซึ่งอยากขอเสนอให้ค่าซีแฉงซีแฉงเกี่ยวกับแผนแต่ละโครงการ ท่านคิดว่าแผนเราไม่ละเอียดอย่างที่ควร
อย่างโครงการไฟฟ้าท่านอยากให้เราลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ เหมือนอย่างงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า
๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านอยากให้เราลงรายละเอียดว่าจำนวนกี่ต้นด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
เราไม่สามารถลงได้ เพราะตอนที่เราทำเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเสาไฟฟ้า ๑ ต้นราคาเท่าไร
และระยะห่างแต่ละต้นจะต้องห่างกี่เมตร เราไม่ทราบเราเลยไม่ได้ลงให้ ทำทางกองช่างอธิบาย
ให้ความกระจ่างกับเราว่าเสาไฟ ๑ ต้นราคาเท่าไรในระยะห่างของแต่ละต้นต้องห่างกันกี่เมตร
สมาชิกจะสามารถลงรายละเอียดได้ที่เราทำมาอาจจะไม่ละเอียด แต่จะเพิ่มเติมภายหลัง
ฝากท่านทำความเข้าใจด้วยขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์ ขอบคุณครับท่านทรงยศ เงินไฟฟ้าเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า เราคงไม่สามารถระบุได้ว่ากี่ต้น
ประธานสภา มันอยู่ที่การไฟฟ้าออกมาพิจารณาใช้ใหม่ครับผอกองช่างครับ เขาให้เราโอนเงินเข้าไป แล้วเขาถึงออกมาทำให้ใหม่
ครับ อยู่ที่ความยากง่ายของแต่ละพื้นที่ด้วยใช้ใหม่ เพราะแต่ละพื้นที่อาจจะได้ไม่เท่ากัน ใช้ใหม่ครับ ตามที่เข้าใจก็
คงจะประมาณนี้ มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ โครงการที่เราเห็นชอบแผนมีทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ เป็นของส่วนสมาชิก
แต่ละหมู่บ้าน และก็โครงการของผู้บริหารด้วย แล้วก็ของกองต่างๆด้วย
(นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต. ม.๑๑ ยกมือ) เชิญครับ

นายศฤงคาร ทับเจริญ เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนและสมาชิก อยากเรียนถามว่าโครงการไฟฟ้าที่เราเชิญเจ้าหน้าที่
ส.อบต.ม.๑๑ ไฟฟ้าออกมาสำรวจ ซึ่งจุดดำเนิน เมื่อประมาณ ๒ เดือนที่ผ่านมา ผมเข้าใจว่าอุดหนุนการไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มันน่าจะอยู่ในกระบวนการที่การไฟฟ้าออกมาสำรวจแล้วนะครับ เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าใจว่าทางท่านนายก
อนุมัติเงินเข้าไปที่การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เข้าใจว่าน่าจะก่อนหรือหลังที่เราไปมุกดาหารกันครับ
(เดินทางไปมุกดาหาร ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๖) ขอนำเรียนท่านนี้ครับขอบคุณครับ
(นายสุรัตน์ ทยาธรรม รองปลัดอบต ยกมือ)

วุฒิชัย มารมย์ เชิญครับท่านรอง
ประธานสภา

นายสุรัตน์ ทยาธรรม ขอย้ายโครงการที่ ๗๓ มันเป็นของการไฟฟ้า ขอย้ายไปอยู่ลำดับรายการที่ ๑๐ เพื่อให้เป็นกลุ่มโครงการเดียวกัน
รองปลัด อบต.

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา มีอะไรเพิ่มเติม ถ้าไม่มีจะได้ขอมติครับ ขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้อง พ.ศ ๒๕๖๑ ถึงพ.ศ ๒๕๗๐
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอมติเห็นชอบโครงการโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม	มีมติ	เห็นชอบ	๑๔	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
		งดออกเสียง	๑	เสียง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถื่นพ.ศ ๒๕๖๖ ถึงพ.ศ ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ๔.๒ ผู้ตัดใจความเห็นชอบการจัดทำบันทึกการส่งมอบและรับมอบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
กับทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนสายบ้านภูพระถึงบ้านมอเลี้ยว เชิญท่านนายกครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต. เรียนประธานสภา เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกการส่งมอบและรับมอบระหว่างอบต. โนนเมืองกับทาง
หลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนสายบ้านภูพระ-มอเลี้ยว ข้าพเจ้านายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง ขอเสนอผู้ตัดใจผู้ตัดใจความเห็นชอบการจัดทำบันทึกการส่งมอบและรับมอบระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนเมืองกับทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนสายบ้านภูพระถึงบ้านมอเลี้ยว หลักการ
หลักการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองตกลงส่งมอบถนนสายบ้านภูพระถึงมอเลี้ยว ตำบลโนนเมือง
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง ๔ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวงในการกำกับตรวจควบคุมดูแลรักษาถนนดังกล่าวต่อไป
เหตุผล ถนนสายบ้านภูพระ-มอเลี้ยว ตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณและบุคลากรที่จำกัดไม่มีศักยภาพในการรับผิดชอบ
บำรุงรักษาถนนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ
นายถาวร วิชัยวงศ์ ผู้เสนอผู้ตัดใจ รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทชี้แจงต่อไป ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา เชิญครับ

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารทุกท่าน ผมนายรัตน์.....นามสกุล.....หัวหน้าส่วน.....
สืบเนื่องจากทางหลวงชนบทได้มีนโยบายเพิ่มเส้นทางถนนที่เป็นเส้นทางสำคัญๆ และถนนที่จะเพิ่มเป็นโครงข่าย
ของทางหลวงชนบทจะต้องมีปัจจัยสำคัญเป็นเส้นทางที่สามารถทะลุจังหวัดสู่จังหวัดเป็นเส้นทางที่ทะลุอำเภอสู่อำเภอ
เป็นเส้นทางที่สามารถมาจากทางหลวงแผ่นดินใหญ่มาทะลุทางหลวงชนบทได้ เป็นเส้นทางที่จะขยายจาก ๘ เมตรเป็น
๑๗ เมตร ได้ในอนาคต ดังนั้นทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบสายทางโดยใช้ระบบ AI จาก google map
ซึ่งระบบตรวจสอบพบเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกับการออกตรวจสอบตามเส้นทางของเจ้าหน้าที่จึงได้มาประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีอบต.โนนเมือง อบต.นาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า อบต.อุทัยสวรรค์
จึงให้พิจารณาเรื่องเส้นทางถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทโดยสมบูรณ์ ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ก็คือเส้นทางที่จะโอนให้กับทางหลวงชนบทตั้งแต่บ้านภูพระไปข้ามขอนแก่นสิ้นสุดที่มอเลี้ยว มีทั้งข้อดีข้อเสีย
ข้อดี ก็คือ งบประมาณซ่อมแซมก็คงเป็นของทางหลวงชนบทเป็นคนดูแลทั้งหมดใช้ใหม่ครับ ระหว่างนี้ก็คงจะเป็น
บันทึกข้อตกลงเสร็จแล้วก็เป็นทางหลวงเสนอในลำดับต่อไปซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลา ๒-๓ ปีใช้ใหม่ครับ

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ก็เดี๋ยวมียกเอกสารแนบเกี่ยวกับข้อมูลชั้นตอนต่างๆ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ข้อดี คือถนนเส้นนี้ได้รับการพัฒนา มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
(นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต. ม.๑๑ ยกมือ) เชิญครับ

นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต.ม.๑๑ กราบเรียนท่านประธานสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากเรียนถาม ในส่วนของทางหลวงชนบท มันมีถนนอยู่หลายเส้นที่อยู่ในที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของอบต.โนนเมือง ถนนที่เราทำโครงการของงบบุคลากรไปรวมทั้งเส้นนี้ด้วย ถ้าเงินโครงการตัวนี้อันุมัติออกมาในห้วงระยะเวลาที่อบต. โนนเมืองดูแลอยู่ อย่างนี้เราสามารถดำเนินการได้ไหมครับ เนื่องจากถ้าเราส่งมอบไปแล้วงบประมาณมันจะตกไป อีกทั้งถนนภายในหมู่บ้านภู่พระที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ก็ยังขรุขระ ยังไม่ได้ซ่อมแซม ซึ่งอยากถามว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมแซมหรือเปล่า หากงบประมาณที่ขอไปอนุมัติแล้วจะจัดการอย่างไร

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ขอชี้แจง มีงบประมาณ ๑๗ ล้านบาทและออกแบบไว้แล้ว ในส่วนเรื่องงบบุคลากรมา ในห้วงที่เราไม่ได้ดำเนินการ ท่านสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์งบประมาณได้เลย ขอชี้แจงเรื่องความล่าช้าล่าช้า เนื่องจากติดขัดเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสปก.ที่ต้องขออนุญาตก่อน

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา กรณีที่ไต่ถามงบประมาณ ๑๗ ล้านบาท ตัวแบบแผนงานว่ามีโครงการอะไรบ้าง ขอได้ชี้ไหมครับ ช่างขีดครับฝากด้วยครับ เพื่อมีโครงการมาทางเรา โครงการจะได้ไม่ซ้ำกันขอบพระคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
(นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต. ม.๑๑ ยกมือ) เชิญครับ

นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต.ม. ๑๑ ขออนุญาตสอบถามต่อ ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นบ้านโนนม่วง ลานนะโม เข้ามาในหมู่บ้านไฟฟ้าส่องสว่างไม่สว่าง นำเรียนปัญหานี้เพื่อพิจารณาด้วยครับเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนมา

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ถ้าเป็นทางโนนม่วงได้ไต่ถามทางแขวงใหญ่ไหมครับเพราะจะรับผิดชอบโดยตรง แต่ที่ล่าช้าเพราะมีที่ทางผมต้องดูแลประมาณ ๒๐ สาย

นายสุรัตน์ ทยารธรรม รองปลัด อบต. ขออนุญาตสอบถามเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ถนนเส้นนี้ต้องการตั้งแต่ชำขอนแก่นไปมอเลี้ยวใช้ไหมครับ จากมอเลี้ยวลงมาเรื่อยๆเข้าภู่พระ เข้ามาถึงศาลากลางบ้านหรือว่าจุด นก ๕๐๒๕

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท นก ๕๐๒๕ ครับ

นายสุรัตน์ ทยารธรรม รองปลัด อบต. ก็คือว่า จากมอเลี้ยวมา ช่วงแรกจะเป็นลูกรังใช้ไหมครับผ่านตัวบ้านเป็นลาดยางถึงศาลากลางบ้าน จากนั้นก็จะเป็นจากนั้นก็จะเป็นคสล.แล้วก็ลาดยางที่อบต.ทำผ่านหมู่บ้าน ประเด็นก็คือช่วงลาดยางจะเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจะเป็นรพช. อีกช่วงจะเป็นของอบต. อันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินช่วงลาดยางรพช.เป็นคนทำ หลังจากนั้นทหารก็เข้ามาทำและมอบให้อบต. ประเด็นก็คือ ตอนแรกที่รพช.เป็นคนทำ กฎหมายก็คือเป็นของรพช. ตรงนี้ที่จุดเริ่มต้นมันมีกฎหมายถ่ายโอนมาปี ๔๒ ถนนเส้นนี้ช่วงแรกเป็นลาดยาง ตรงนี้ต้องเข้าคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัด อบต.จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาว่าอบต.จะโอนคืนให้ทางหลวงชนบทได้หรือไม่ หลังจากจังหวัดพิจารณาแล้วก็จะส่งกระจายอำนาจที่ส่วนกลาง ถ้าส่วนกลางอนุญาตเราก็จะคืนให้ได้บันทึกถึงทำได้ แต่ตอนนี้

บันทึกลงนามไม่ได้ เพราะช่วงในหมู่บ้านเป็นคสล. ลาดยางทับคอนกรีตเป็นทรัพย์สินของอบต. ไม่มีกฎหมายใดที่มอบอำนาจให้กับอบต.สามารถยกให้หน่วยงานอื่นได้ อบต.แค่อนุญาตให้เข้าทำแต่ทรัพย์สินต้องเป็นของอบต. เหมือนเดิม เมื่อมอบให้ทางหลวงชนบททางหลวงสามารถทำได้ แต่ต้องถ่ายโอนคืนมาเหมือนเดิมเพื่อมอบเป็นทรัพย์สินของอบต. อบต.จะมอบขาดเลยไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องพื้นที่เขตแดนของอบต.ของท้องถิ่น ขออย่าว่าอบต. ไม่มีกฎหมายให้อำนาจสภากที่ติดถนนให้ใคร ยกให้หน่วยงานอื่นไม่ได้ วันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าแค่ขออนุญาตเข้าทำทางสภาก็พิจารณาให้เข้าทำได้ แต่เรื่องของกรรมสิทธิ์จะให้ไม่ได้ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นถนนของอบต. จะยกให้ใครไม่ได้ ก็ฝากพิจารณา และฝากท่านเลขาธิการบรรจุคำพูดของผมด้วยว่า
“ผมไม่เห็นด้วยที่จะยกให้แต่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้เข้าทำ” ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ขอบคุณครับ มีทั้งผลดีและผลเสีย (นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต. ยกมือ) เชิญครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบขอบคุณท่านปลัดด้วยนะครับที่ให้คำชี้แนะ ทางผมเองในฐานะผู้บริหารขอกระเปียบ เพราะจะให้ทางสมาชิกได้คว้นหลังนะครับไม่ใช่วันนี้ เพื่อให้ถูกกฎหมายอำนาจอะไร ยกให้ไม่ได้ ทางตัวผมเองสมาชิกเองไม่ทราบกฎหมายระเบียบข้อนี้ใครเป็นคนควบคุมใครเป็นคนดูแล พุดไปไม่มีหลักฐาน จะให้ใครเชื่อมั่นก็เขี่ยาก ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ฝืนนะครับท่านปลัดครับขอหลักฐานด้วยครับ

นายสุรัตน์ ทยารธรรม
รองปลัด อบต.
ตรงนี้ผมได้ประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัดทางโทรศัพท์ โดยมีรองวรรณนิภาอยู่ด้วย สอบถามถึงประเด็นนี้ ว่าถนนที่เป็นของอบต.ไม่สามารถยกให้ได้ ประเด็นที่ ๒ ถนนที่รพช.ทำก่อนหน้านั้นมันเป็นของเขาแล้ว และด้วยกฎหมายถ่ายโอนมาเป็นของอบต. ถ้าจะส่งคืนให้เขาย่อมทำได้ แต่ต้องเข้าคณะกรรมการกระจายอำนาจของจังหวัดและส่วนกลางก่อน ให้เขาอนุมัติมาก่อน และค่อยมอบสิทธิ์เด็ดขาดไป อันนี้เป็นช่วงของที่รพช.ทำมา ส่วนในช่วงของอบต. อันนี้ไม่สามารถยกให้ได้เลย

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ท่านทางหลวงครับ ของเรามีที่เส้นทางที่จะผ่าน ท่านมาสอบถามเราเป็นอบต.แรกใช้ไหมครับ

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท
ถ้ามีประเด็นทางหน่วยงานก็ไม่ได้เลยก็มีหนังสือส่งมอบให้เราเลย ถึงขั้นตอนกระจายอำนาจก็เป็นกรมจัดการเองของเราอยู่ในขั้นตอนประสานว่ามอบไม่มอบ ถ้าไม่มอบก็ไม่มีไร เรามาประสานเริ่มต้นให้ทางกรมเท่านั้น เรื่องกระจายอำนาจเป็นกฎหมายของทางกรมทำเองครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ขอบคุณครับ หรือเราจะทำหนังสือขอกระจายอำนาจก่อนครับท่านรองปลัด ทำหนังสือชี้แจงขอกระจายอำนาจ แต่หลักการของเราเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วแต่ที่ประชุม มีเรื่องอื่นสอบถามไหมครับ
(นายลบ คำเกษร ส.อบต.ม.๘ ยกมือ) เชิญครับ

ลบ คำเกษร
ส.อบต.ม.๘
เรียนท่านประธานสภาท่านนายกผมอยากให้ถามเจ้าของพื้นที่บ้านภูพระมลิ๋วแค้นนี้ครับ
(นายประทัย ชุมแวงวาปี รองประธานสภา ยกมือ)

นายประทัย ชุมแวงวาปี
เรียนประธานสภา ท่านนายก รองนายก มีเรื่องอยากสอบถาม เนื่องจากโครงการที่มาของทางหลวงที่จะมารับ

รองประธานฯ	ผิดชอบผมอยากได้ข้อมูลแนวทาง การที่เราจะมอบอำนาจให้กับทางหลวงมีเงื่อนไขอย่างไร จะได้ศึกษาแนวทางสมควรจะยกให้หรือคงไว้เหมือนเดิม ผมในนามหมู่บ้านภูพระซึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องการใช้ถนนในช่วงฤดูฝนขอขอบคุณครับ (นายประยูร เมืองนก ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ ๙ ยกมือ)
ประยูร เมืองนก ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ ๙	เรียนประธานสภาคณะบริหาร หัวหน้าส่วน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประยูร เมืองนก ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ ๙ ผมได้ถามชาวบ้านมา ในการส่งมอบเป็นการส่งมอบแก่ถนน ทางเส้นนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับความดูแลเมื่อไม่นาน หากอีก ๓ ปีจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างที่เจ้าหน้าที่ทางหลวงแจ้งไว้ พวกผมว่าก็น่าจะรอได้ ลองให้ผู้ นำออกประชาคมเพื่อถามความเห็นจากชาวบ้านหากทางหลวงจะเข้ามาดูแลซึ่งพวกผมว่าน่าจะรับไว้ขอขอบคุณครับ
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ขอบคุณครับ ทางหลวงอยากได้แค่สภาพเห็นชอบ ส่วนเรื่องกระบวนการของการโอนมอบอำนาจโอนมอบถนน ผ่าท่านรองปลัดดำเนินการต่อไป มีท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ (นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต. ม. ยกมือ) เชิญครับ
นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต.ม.	ขออนุญาตสอบถามระยะทาง เพราะหนังสือที่ท่านนายกเสนอมามีระยะทาง ๔ กิโลเมตร แต่ในหนังสือบันทึกการส่งมอบมีระยะทาง ๔ กิโลเมตร กับอีก ๔๐๐ ม ไม่ทราบว่าจะยึดเอกสารฉบับใด
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	แบบเสนอนัดติระยะ ๔ กิโลเมตร ในบันทึกการส่งมอบเป็น ๔ กิโลเมตร ๔๐๐ เมตร ในบันทึกเกินมา ๔๐๐ เมตร (นายพิชิต เวียงอินทร์ นายช่างโยธา ยกมือ) เชิญครับ
นายพิชิต เวียงอินทร์ นายช่างโยธา	เรียนประธานสภา ท่านนายก สมาชิกอบตทุกท่าน ขอชี้แจงอย่างนี้ครับ ถนนเส้นนี้จะเชื่อมจากถนนสายหลัก ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๒๓ จากกลางบ้านภูพระ ผ่านศาลากลางบ้าน ไปสุดศาลากลางบ้านหมู่ ๗ ไปถึงตรงถึงประปา เชื่อมถึงบ้านมอเล็ก เขตแนวตามที่ได้แบ่งกับทางอุทัยสวรรค์ไปสุดเส้นลำน้ำที่ตัดผ่านทางเข้าบ้านชำขอนแก่น ระยะทาง ๔.๔ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตรครับ
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ให้ยึดตามระยะใดครับ
นายพิชิต เวียงอินทร์ นายช่างโยธา	๔ กม. ๔๐๐ เมตรครับ
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ยึดตามบันทึก แสดงว่าในแบบเสนอนัดติผิด (นายทรงยศ मुखอาษา ส.อบต.ม.๓ ยกมือ) เชิญครับ
ทรงยศ मुखอาษา ส.อบต.ม.๓	เรียนประธานสภา คณะบริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน อยากเรียนถามเจ้าหน้าที่ทางหลวงว่า ระยะทางจากมอเล็ก มาหาภูพระ ยังไม่ได้เป็นของทางหลวงชนบทใช้ไหมครับ และมาจากมอเล็กไปชำขอนแก่นเป็นของทางหลวงชนบทหรือยัง

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท จากมอเลี้ยวมาภูพระยังไม่ได้เป็นของทางหลวงชนบทจากมอเลี้ยวไปซ้มนอนแก่นเป็นของอุทัยสวรรค์ยังไม่ได้ส่งมอบ

ทรงยศ मुखอาษา แล้วจากภูพระมาทางอ่างทองเป็นของทางหลวงแล้วใช้ใหม่
ส.อบต.ม.๓

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เป็นแล้วครับ

วุฒิชัย มารมย์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขออนุญาตตั้งเรื่องตัวเลขในแบบเสนอญัตติที่ไม่ถูกต้อง และเหตุผลในการส่งมอบถนน
ประธานสภา ตามข้อความว่า "ไม่มีศักยภาพในการรับผิดชอบบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าว" น่าจะใช้คำใหม่ให้เหมาะสม
ฝากเจ้าหน้าที่ที่ร่างหนังสือให้นายกใช้คำให้เหมาะสม ซึ่งถนนแค่ ๔ กม. อบต.ไม่มีศักยภาพที่จะดูแลกว่าไม่น่า
จะใช้ชนะ

ถาวร วิชัยวงศ์ เรียนประธานสภาอีกครั้ง คำว่าศักยภาพตำบลโนนเมืองนี้ งบประมาณเราไม่เพียงพอที่จะไปก่อสร้าง ๔ กิโลเมตร
นายก อบต. กับอีก ๔๐๐ เมตร ถ้าเราทุ่มงบประมาณไปตรงนั้นหมด เงินพัฒนาหมู่บ้านเรามีไม่พอ ก็เลยใช้คำว่าเกินศักยภาพ
ณนั้นแล้ว ต้องหาผู้อุดหนุน สนับสนุน ได้เงินอุดหนุนก็จะมาสร้างทางหลวงเช่นนี้ให้มันลุล่วงไปด้วยดี ถ้าเราจะ
เอาเงินอบต.ออกอย่างเดียว องค์กรของเราสร้างได้ปีละแค่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กว่าจะครบ ๔ กิโลเมตร
เป็นช่วงที่เขาปล่อยพังไปแล้ว ถ้าเราใช้คำว่าศักยภาพผิดระเบียบก็แล้วแต่ท่านลองพิจารณาครับ ถ้ามว่าถ้าผม
เอางบประมาณไปลงเส้นโนนใหม่ ๑๐ ล้าน สมาชิกจะยอมยกให้ผมไหม นี่คือที่มาของคำว่าเกินศักยภาพ
ขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์ มีท่านอื่นๆอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ
ประธานสภา (นายทรงยศ मुखอาษา ส.อบต.ม.๓ ยกมือ) เชิญครับ

ทรงยศ मुखอาษา อยากจะถามท่านประธานสภา ก่อนที่เราจะหามติ อยากให้ถามความเห็นชอบของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง บริหาร
ส.อบต.ม.๓ และสภา (นายคำอ่ำ แก้วพิลา ส.อบต.ม. ๙ ยกมือ)

วุฒิชัย มารมย์ เชิญครับ
ประธานสภา

คำอ่ำ แก้วพิลา เรียนท่านประธานที่เคารพนายกหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน ผมนายคำอ่ำ แก้วพิลา ส. อบต.หมู่ ๙ ผมเห็นด้วย
ส.อบต.ม. ๙ ในการส่งมอบ ก็อยากให้พัฒนาถนนครับ (นายลบ คำเกษร ส.อบต.ม.๘ ยกมือ)

ลบ คำเกษร เรียนประธานสภา ผมนายลบ คำเกษร สมาชิกอบต.ม. ๘ เห็นด้วยที่จะส่งมอบถนนเส้นภูพระ-มอเลี้ยว
ส.อบต.ม.๘ เนื่องจากต้องการความสะดวกในการคมนาคมครับผม

วุฒิชัย มารมย์ ครับ เห็นด้วยรอยยิ้มอะนะ มีท่านอื่นไหมครับ ไม่มี ขออนุญาตขอมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกการส่งมอบ
ประธานสภา และรับมอบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองกับทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนสาย
บ้านภูพระ-บ้านมอเลี้ยว ขอมติเห็นชอบครับ

ที่ประชุม	มติ	เห็นชอบ	๑๓	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
		งดออกเสียง	๒	เสียง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกการส่งมอบและรับมอบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองกับทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภูถนนสายบ้านภูพระ-บ้านมอเลี้ยว

ระเบียบวาระที่ ๕ ระเบียบวาระอื่นๆ

วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา มีท่านใดจะเพิ่มเติม เรื่องของส่วนราชการต่างๆ เรียนเชิญเลยครับ

นายศฤงคาร ทัพเจริญ ส.อบต.ม. ๑๑ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรียนถามเรื่องถนนในหมู่บ้าน เริ่มดำเนินการแล้ว หมู่ ๒ งบประมาณ ปัญหาท่อข้ามแยกมันไม่มีท่อในแบบที่เราตั้งไว้ ปัญหาที่จะเกิดน่าจะมีการท่อมทางท่อมถนน หรือไม่ก็ทำให้ถนนที่อยู่บริเวณใกล้ๆขาด ซ้ำรถเสียหาย หากไม่มีท่อไปวางไว้ตามแยกทางข้าม เรื่องนี้เรียนท่านประธานสภา เรื่องนี้เรามีการแก้ไขอย่างไร ผากไปยังนายช่างโยธา สสำรวจแบบแปลน แต่ละครั้งให้ครอบคลุมด้วย มันถึงจะไม่เกิดปัญหาในวันข้างหน้า

อาคมสัน กั้นสีชา ผอ.กองการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การจัดการกีฬาที่ผ่านมา ขอขอบคุณ คณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เนื่องจากเราจัดได้ราบรื่นพอสมควรในการจัดงานปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลาปิดกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ นำเรียนในการปรับงานของปีนี้เป็นสนามหลัก วันแรกเราจัด ๕ คู่ซึ่งทุกปีเราจะจัดแค่ ๔ คู่ วันที่ ๒ แข่ง ๖ คู่ วันที่ ๓ แข่ง ๕ คู่จบที่เวลาประมาณ ๑๖:๐๐ น ใช้เวลาปิดกิจกรรมอีกประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่งเท่ากับเสร็จงานประมาณ ๑๗.๓๐ น ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในปีต่อไปสนามกลางก็จะจัดโปรแกรมประมาณนี้ ส่วนกีฬาประเภทอื่นวันสุดท้ายจะเหลือชิงที่ ๓ กับที่ ๑ เท่านั้นเสร็จช้าสุดคือสนามเปตองประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสอง ส่วนเรื่องอื่นๆที่นำเสนอไว้เพื่อพิจารณาในปีหน้าของการแข่งขันกีฬาที่คือกีฬาฟุตบอลชายเปลี่ยนตัว ๓+๑ นักกีฬาแจ้งว่าบางบ้านซ้อมมาเยอะแต่จำนวนการเปลี่ยนตัวน้อยไปทำให้ไม่ได้ลงเล่นอยากให้เป็น ๕ + ๑ ในเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการส่งตัวนักกีฬา ถ้าเป็นฟุตบอลเราส่งเป็นโซนรวมกัน แต่ถ้าเป็นประเภทเล็กเราจะแยกเป็นหมู่บ้านไม่ให้เอานักกีฬารวมกัน เพื่อที่จะกระจายตัวนักกีฬา ราก็กระชับในที่ประชุมกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียอารมณ์กันเอง ซึ่งผากไปถึงผู้จัดการทีมและโค้ชซึ่งเรื่องนี้เราได้ซักซ้อมกันทุกปี เรื่องของกติกามารยาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจจะมีนิดๆหน่อยๆในเรื่องของกองเชียร์อาจจะมีไม่สุภาพบ้าง ขอขอบคุณมาดโอภาสนี้ ถ้ามีข้อเสนอใดๆให้แจ้งไว้จะได้นำมารวบรวมเป็นข้อมูลแล้วแจ้งในที่ประชุมกลางในการจัดงาน เพื่อจะได้จัดทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา ครับ ขอขอบคุณครับท่านผอ. ครับ (นายประทาย ชุมแวงวาปี รองประธานสภา ยกมือ) เชิญครับ

นายประทาย ชุมแวงวาปี รองประธานฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก รองนายก ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ท่านส.อบต.ทุกหมู่บ้านนี้หลังจากที่ได้รับฟังการสรุปร่างงานกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดซึ่งบ้านภูพระเป็นเจ้าภาพแล้วนั้น ยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายอย่าง แต่ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกส. อบต.ทุกหมู่ที่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ขอบคุณครับท่านรองครับ เนื่องจากเราจัดกีฬาทุกปีงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ฝากในสภาพิจารณา
เรื่องงบประมาณของกิจกรรมที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้เหมาะสม ฝากท่านผอ. ตรงนี้ด้วยครับ

ทรงยศ มุขอาษา
ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาในส่วนของการกีฬาผมอยากจะฝากตรงนี้นิดนึง นักกีฬาฝากมาว่าอยากให้นำมันมวย
อยู่ในงบประมาณของอุปกรณ์กีฬา เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการต่อนักกีฬามาก
อย่างน้อยให้มีหมู่บ้านละ ๑-๒ แพ็ค

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ครับขอบคุณครับ ฝากท่านผอ. ด้วยนะครับ มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
(นางวรรณนิภา เย็นรักษา รองนายก ยกมือ)

วรรณนิภา เย็นรักษา
รองนายก เรียนประธานสภานายก สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนทุกท่าน ดิฉันนางวรรณนิภาเย็นรักษา ตำแหน่งรองนายก
ขอแก้ไขตัวเลข โครงการที่ ๒๒ แก้ตัวเลขเป็น ๕๐๐ เพราะว่าช่างประมาณการ หน้า ๕ ขอบคุณค่ะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา โครงการที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศาลาประชาคมหมู่ ๕ งบประมาณเป็น ๕ แสน มีเรื่องอื่น
อีกไหมครับ

หนูแดง ลุนพุด
ส.อบต.ม.๑๔ เรียนท่านประธานท่านนายกและสมาชิก มีเรื่องที่จะนำเรียน ผู้บริหารเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
อยากให้เสร็จทุกจุดก่อนปีใหม่

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา ครับ มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ นายถาวรวิชัยวงศ์นายกอบตยกมือ ครับเชิญครับท่านนายก

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของการบริหาร งานที่ยังค้างอยู่ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าบ้านโนนศิลาหมู่ ๔ รอหนังสืออนุมัติจากทางหลวงก่อนนะครับ
แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบ โครงการก่อนเดิมหลังคาอาคารเรียนหลังใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหม่
โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ
โครงการซ่อมประตูและรั้วทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังค้างยังไม่เสร็จปีงบประมาณ ๖๖
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำทางหลวงชนบทพ ๔๐๐๑ ช่วงบ้านโนนสง่า ปริมาณงานร่องระบายน้ำ
แบบกว้าง ๕๐ ซม ยาว ๑๗ เมตร งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาทยังไม่ได้ทำรอหนังสือจากทางหลวงก่อน
ปีที่แล้วเราได้ขอสภา เหตุอุทกภัย ๕๐๐,๐๐๐ บาทปรากฏว่าไม่มีในแผนก็เลยไม่สามารถทำได้
ปีนี้ก็เลยได้ใช้เงินส่วนอื่นมาบริหารจัดการแทนแต่เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทยังเหลือเหมือนเดิม
ปีนี้เพิ่มในแผน อยากเรียนถามปลัดว่าในเมื่อเพิ่มในแผนแล้วเราจะตั้งจ่ายใหม่ได้เมื่อไหร่

นายสุรัตน์ ทยารธรรม
รองปลัด อบต. ในการใช้จ่ายงบประมาณอันดับแรก สั่งการกับกองช่างได้เลยงบประมาณมีแบบช่างวัดราคาเสร็จเสนอต่อที่
ประชุมสภา ขอโอนจากเหลือจ่ายหรือจะจ่ายขาดเงินสะสมก็ให้กองคลังแสดงยอดที่สามารถจ่ายได้ต่อสภา
ส่วนถนนขาดที่เร่งด่วนก็ใช้งบสำรองจ่าย ฝากกองช่างด้วยครับดำเนินการให้เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.
เพิ่มเติมนัดนี้จนครบในการประชุมครั้งนี้ ขอปรับปรุงแผนต่อเลย ๑๕ วันถ้าช่วงออกสำรวจถนน ๔๐ สายที่จะปรับ
เกรด ถ้าสำรวจเสร็จภายในก่อน ๑๕ วันประธานน่าจะเรียกสมาชิกเข้ามาได้อีกเลยใช้ใหม่ครบถ้าปล่อยรอไปสามัญ
ผมว่ามันน่าจะผมว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันเกินแล้ว ถ้าเป็นไปได้ผมจะให้ช่างไปสำรวจและทำปร. ๔ รายจ่ายเพื่อ
เสนอต่อสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบแล้วก็ได้จ่ายเงินสะสมตรงนั้นไป เพื่อจะให้เร็วต่อการสัญจรไปมาที่ประชาชนคน
สินค้าเพื่อการเกษตร ตรงนี้จะทันนะครับ ผাগท่านรองปลัดด้วยทางการเงินก็ยังไม่ทันได้ปดงบยังไม่รู้เลยว่ายอด
เท่าไรทางธนาคารเองก็ยังไม่ทราบว่าเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายขาดเงินสะสมมีกี่บาท ผাগท่านรองด้วยนะครับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ เพราะว่ามันนานแล้วน่าจะปิดได้แล้ว (นายศฤงคาร ทับเจริญ ส.อบต. ม.๑๑ ยกมือ)

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
เชิญครับท่าน

นายศฤงคาร ทับเจริญ
ส.อบต.ม. ๑๑
ขออนุญาตนำสภาอีกครั้ง ถนนที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ มันไม่มีท่อ จะมาตัดใส่ท่อที่หลังไม่ได้นะครับ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้จะหาเงินมาจากที่ไหน เพื่อจะลงท่อ ถ้าเราทำที่หลังถ้าถนนจะตัดมันจะวางท่อไม่ได้เลย
ถ้ายังไงอยากให้ท่านทางนายก หรือทางนายช่างออกไปดูให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.
ถนนเส้นนี้คือถนนเส้นไหน ของหมู่ ๑๑ ใช้ใหม่ครับ ตรงนี้อยู่ที่การประมาณการของท่านตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
ตอนที่ช่างออกสำรวจในตอนต้นสมาชิกได้ออกมาสำรวจกับช่างใหม่ เดียวผมจะลงพื้นที่แล้วหาทางออกร่วมกันนะ
ครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ขอบคุณครับท่านศฤงคาร มีท่านอื่นไหมครับเชิญครับ

วรรณนิภา เย็นรักษา
รองนายก
ขออนุญาตหารือนะคะ เนื่องจากโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลโนนเมือง ๕ แสน
ที่ตกไปที่ไม่มีในแผนนะคะ การเพิ่มแผนที่แล้ว บริหารได้เพิ่มเติมแผนเข้าไปนะคะ แต่มาดูในแผนแล้วมันไม่มี
ก็เลยมาสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตอบว่า สาเหตุที่ไม่ได้ระบุเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ ก็เพราะว่าทางเราไม่ได้ระบุเป้
หมายที่ชัดเจนแผนที่ก็เลยตกไป อยากขอเรียนถามว่าเราจะเพิ่มแผนตรงนี้ได้ไหมคะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ถนน ๔๐ สายนี้ เรามีในแผนแล้วใช้ใหม่ครับช่างชิต

วรรณนิภา เย็นรักษา
รองนายก
ขออนุญาตนะคะครั้งที่แล้วมันไม่มีในแผนคะครั้งที่แล้วใช้อำนาจนายกคะ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ข้อมูลเดิมก็อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว แค่อปรีนออกมาใส่ราคากลางเข้าไปให้เป็นปัจจุบัน
ก็สามารถเสนอสภาได้แล้วแต่ถามว่าจะทำได้ไหมมีเวลาไหมถ้าจะปล่อยให้ตกไปพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะครับ

นายพิชิต เวียงอินทร์
นายช่างโยธา
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกรดถนน ๔๓ แปลว่าเราจะเกรดเส้นเดิมใช้ใหม่ครบทุกท่านครับประเด็นก็คือ
แผนไม่ได้เอาเข้าไว้แล้วจะใช้ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับ


วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา ตอนนีปัญหาก็คือปรับเกรด ๔๐ เส้นเรายังไม่มีในแผนเนื่องจากว่าไม่มีพิกัดก็เลยตกไป ตอนนีท่านนายกกำลังบอก
ว่าให้เอาข้อมูลเดิม ข้อมูลเดิมแล้วผ่านสภาแล้วมี ๑ โครงการที่หลุดเราจะสามารถบรรจุเอาเข้าไปได้ไหม

นายสุรัตน์ ทยาธรรม เอาเป็นว่าเราเพิ่มโครงการอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลเป้าหมายคือถนน ๔๒ สายได้แก่
รองปลัด อบต.

เกียง ช่างชัย เรียนประธานสภาท่านนายกหัวหน้าส่วนราชการและเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติ ที่เราจะเพิ่มแผนมอยაკเสนอ
ส.อบต.ม.๑๓ ให้ชุมชนแต่ละชุมชนเขียนรายชื่อขอยภายในวันนี้

นายพิชิต เวียงอินทร์ เกรงว่าจะเข้าไปขอเป็นเส้นเดิมที่ปรับเกรดเมื่อปีที่แล้ว
นายช่างโยธา


วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา ขอมติเห็นชอบโครงการทำถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงานเพราะซ่อมแซมถนนจำนวน ๔๐ เส้น ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอมติเห็นชอบ

ที่ประชุม	มีมติ	เห็นชอบ		เสียง
		ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
		งดออกเสียง	๑	เสียง


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ไทม์มีอะไรเพิ่มใหม่ครับ ไม่มี ผิดขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.


ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายคำอำ แก้วพิลา)
เลขานุการสภาฯ อบต.โนนเมือง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิชัย มารมย์)
ประธานสภาฯ อบต.โนนเมือง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายหนูแดง อนุพัฒ)

ลงชื่อ..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทรงยศ มุขอาษา)

ลงชื่อ..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกียง ช่างชัย)